



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ฉบับประจำวันที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ก.พ.อ.हनุนฝ่งอาจารย์บัญชาชีดำ

นายบุญลือ ประเสริฐโสภา รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เมื่อเร็ว ๆ นี้ ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ถูกลงโทษทางวินัยชั้นไล่ออกและปลดออก กรณีมีพฤติกรรมเรื่องขู่สาว การล่วงละเมิดทางเพศ อนาคต เนื่องจากเป็นการทำผิดที่ร้ายแรง ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เสนอ อย่างไรก็ตามที่ประชุมได้มอบหมายให้ สกอ.ไปศึกษาข้อบังคับเรื่องการถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ด้วยว่าเป็นอย่างไร เพราะแต่ละสถาบันมีกฎหมายเป็นของตนเอง พร้อมทั้งให้ สกอ.ไปหาแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาวด้วย

ดร.สว่าง ภูพัฒน์วิบูลย์ อธิการบดีม.ราชภัฏ (มรภ.) พิบูลสงคราม ในฐานะ ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย (ทปอ.มรภ.) กล่าวว่า พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 54 ได้ กำหนดชัดเจนว่า ให้ผู้ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการมีสิทธิใช้ตำแหน่งดังกล่าวเป็นค่านำหน้านามเพื่อแสดงวิทยฐานะได้ตลอดไป แสดงว่า ถึงแม้อาจารย์ มรภ.ทำผิดวินัยร้ายแรงจนให้ไล่ออกและปลดออก ก็ยังสามารถที่ใช้ตำแหน่งทางวิชาการได้ ซึ่งการที่ พ.ร.บ.กำหนดเช่นนั้นเพราะต้องการให้เกียรติกับผู้ที่ได้รับตำแหน่งนี้ อย่างไรก็ตามโดยส่วนตัวเห็นด้วยกับการกำหนดถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการดังกล่าว เพราะอาชีพครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติสูง ซึ่งขณะนี้กำลังดูว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะกำหนดเพิ่มเติมใน พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏว่า ผู้ที่ได้ตำแหน่งทางวิชาการแล้ว สามารถถูกถอดถอนได้หากมีการทำผิดวินัยร้ายแรง

ด้าน ศ.ดร.ประกอบ วิโรจนกูฏ อธิการบดี ม.อุบลราชธานี (มอบ.) กล่าวว่า ส่วนตัวเห็นด้วยกับ สกอ.ที่จะให้มหาวิทยาลัยออกข้อบังคับถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการกับอาจารย์ที่ทำผิดวินัยร้ายแรง เพราะผู้ที่มีความประพฤติดังกล่าวไม่สมควรมาเป็นครู อาจารย์อีก แต่ มอบ. ก็ยังไม่มีส่วนกำหนดดังกล่าว แต่หาก ก.พ.อ. และ สกอ.ให้ดำเนินการถอดถอน ตนก็จะนำเรื่องนี้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และเชื่อว่าสภามหาวิทยาลัยน่าจะเห็นชอบ.